

รายละเอียดเนื้อหาและเค้าโครงของวิชาที่ต้องทดสอบ
เกี่ยวกับวิชาชีพของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ชื่อวิชา **การบัญชี 1**

ขอบเขตของวิชา ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและงบการเงินที่เกี่ยวกับกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน สินทรัพย์หมุนเวียน เงินลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ การต่อจ่ายของสินทรัพย์ ภาษีเงินได้ และหนี้สิน ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของสภาวิชาชีพบัญชีที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

หัวข้อและเนื้อหา	วัตถุประสงค์	เอกสารที่ต้องศึกษา
<p>การบัญชีการเงิน</p> <p>1. กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน</p> <p>สินทรัพย์</p> <p>1. สินทรัพย์หมุนเวียน</p> <p> 1.1 ลูกหนี้ หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ</p> <p> 1.2 สินค้าคงเหลือ</p> <p>2. เงินลงทุน</p> <p> 2.1 เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน</p> <p> 2.2 การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน</p> <p> 2.3 การรวมธุรกิจ</p> <p> 2.4 งบการเงินรวม</p> <p> 2.5 งบการเงินเฉพาะกิจการ</p> <p> 2.6 เงินลงทุนในบริษัทร่วม</p>	<p>เพื่อให้เข้าใจหลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินภายในกรอบของ กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน</p> <p>เพื่อให้เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้ การวัดมูลค่า และปัญหาในทางปฏิบัติ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้ หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและสินค้าคงเหลือ</p> <p>เพื่อให้เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้ การวัดมูลค่า และปัญหาในทางปฏิบัติ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเงินลงทุนประเภทต่างๆ รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำงบการเงินรวม ตลอดจนการรวมธุรกิจ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101 เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (ฉบับที่ 11 เดิม) - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินค้าคงเหลือ - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน (ฉบับที่ 40 เดิม) - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน (ฉบับที่ 42 เดิม) - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรวมธุรกิจ - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า

หัวข้อและเนื้อหา	วัตถุประสงค์	เอกสารที่ต้องศึกษา
<p>2.7 การร่วมการงาน</p> <p>2.8 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น</p>		<ul style="list-style-type: none"> - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การร่วมการงาน - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
<p>3. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์</p> <p>3.1 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์</p> <p>3.2 ต้นทุนการกู้ยืม</p> <p>3.3 สัญญาเช่า (ทางด้านผู้เช่า)</p> <p>3.4 การประเมินประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า</p>	<p>ให้เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้ การวัดมูลค่า และปัญหาในทางปฏิบัติ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ต้นทุนการกู้ยืม และสัญญาเช่า (ทางด้านผู้เช่า)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปลี่ยนแปลง ในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรีดถอนการบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรีดถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่า (ทางด้านผู้เช่า) - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่า ดำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า (ทางด้านผู้เช่า) - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลง ประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่สร้างขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

หัวข้อและเนื้อหา	วัตถุประสงค์	เอกสารที่ต้องศึกษา
4. สิทธิแพทย์ไม่มีตัวตน	เพื่อให้เข้าใจวิถีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้ การวัดมูลค่า และปัญหาในทางปฏิบัติ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิแพทย์ไม่มีตัวตน	<ul style="list-style-type: none"> - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สิทธิแพทย์ไม่มีตัวตน - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สิทธิแพทย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
5. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	เพื่อให้เข้าใจวิถีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้ การวัดมูลค่า และปัญหาในทางปฏิบัติ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
6. การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่	เพื่อให้เข้าใจวิถีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้ การวัดมูลค่า และปัญหาในทางปฏิบัติ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสำรวจ และการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่	<ul style="list-style-type: none"> - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน
7. การด้อยค่าของสิทธิแพทย์	เพื่อให้เข้าใจวิถีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้ การวัดมูลค่า และปัญหาในทางปฏิบัติ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด้อยค่าของสิทธิแพทย์	<ul style="list-style-type: none"> - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การด้อยค่าของสิทธิแพทย์
8. ภาษีเงินได้	เพื่อให้เข้าใจวิถีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ภาษีเงินได้ - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

หัวข้อและเนื้อหา	วัตถุประสงค์	เอกสารที่ต้องศึกษา
<p>9. หนี้สิน</p> <p>9.1 ประมวลการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>9.2 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา</p> <p>9.3 ผลประโยชน์ของพนักงาน</p>	<p>เพื่อให้เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้ การวัดมูลค่า และปัญหาในทางปฏิบัติ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประมวลการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา และผลประโยชน์ของพนักงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ประมวลการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2545) เรื่อง การบัญชี สำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา (ฉบับที่ 34 เดิม) - การตีความมาตรฐานการบัญชี เรื่องที่ 9 สินทรัพย์ที่ลูกหนี้โอนให้เพื่อชำระหนี้ - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตาม โครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้สำหรับ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน